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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การเปิดเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไซต์ 
ประธาน  ขอขอบคุณคุณครูทุกท่าน ทุกงาน ในช่วงของการเปิดเรียนในรูปแบบออนไซต์ และการสอบปลาย
ภาคของนักเรียน ซึ่งเมื่อเปิดเรียนมาก็พบเจอปัญหาต่าง ๆ แต่ก็สามารถแก้ปัญหาจนส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ที่ประชุม  รับทราบ 

  1.2 การเตรียมตัวรับการตรวจสอบการจ่ายเงินเยี่ยวยานักเรียน 
ประธาน   การเตรียมตัวรับการตรวจสอบ การจ่ายเงินเยี่ยวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท โดยมีก้าหนดการ
ติดตามจากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ในวันที่  3 มีนาคม 2565 ซึ่งได้มีการแจ้งให้ฝ่าย
งานงบประมาณได้รับทราบและเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล การนับเวลาเรียน การอนุมัติจบการศึกษา 
และการจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2564 
ประธาน  จากหนังสือของสพฐ. เกี่ยวกับการเปิดปิดสถานศึกษา โดยผอ.ได้มีการแจ้งผ่านไลน์ของโรงเรียนไป
แล้วในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล การนับเวลาเรียน การอนุมัติจบการศึกษา และ
การจัดท้าระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียดดังนี  
   1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 
    1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    1.2 การวัดและประเมินผล 
    1.3 การตัดสินผลการเรียน 
                 /1.3.1 คะแนนระหว่างเรียน… 
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     1.3.1 คะแนนระหว่างเรียน 
       1.3.2 คะแนนปลายปีหรือปลายภาคเรียน 
   2. การนับเวลาเรียนและการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
    2.1 การนับเวลาเรียน 
    2.2 การอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
  3. การจัดท้าระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ปีการศึกษา 2564 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ 4/๒๕๖5 เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5   
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม       

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1  การปฏิบัติหน้าที่ของคุณครู 
ประธาน  การปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูในช่วงที่ผ่านมา ได้ท้าหน้าที่อย่างเต็มก้าลัง โดยในตอนนี เราจะเตรียม
ตัวอย่างไรในการรับการเปลี่ยนแปลงและต่อสู้กับโรคได้ ซึ่งในวันที่ 1 มีนาคม 2565 กระบวนการรักษาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยเป็นการรักษาตามสิทธิ์ที่พ่ึงมีของแต่ละคนตามกระบวนการรักษาตามปกติ หากคุณครูท่านใดที่ป่วย
หรือติดเชื อทางโรงเรียนขอเป็นก้าลังใจให้แก่คุณครู โดยในช่วงที่ผ่านมาก็มีความเห็นใจคุณครูที่ได้มาปฏิบัติงานที่
โรงเรียนและอาจมีความเสี่ยงบ้างจึงท้าให้คุณครูเกิดความไม่สบายใจ และผอ.ได้มีการหารือกับฝ่ายบริหาร โดย
หลังจากนี ขอให้คุณครูทุกท่านได้ work from home ในวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2565 แบบ 100% โดยให้คุณครูได้
มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ให้มีการท้างานส่งในรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้ผลการเรียนของ
นักเรียนผ่านเกณฑ์การเรียนรู้ที่ได้ตั งไว้ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.2 ชี้แจงการปฏิบัติงานของคุณครูตามปฏิทินวิชาการ 
นางกรธิดา สงนุ้ย   การด้าเนินงานวิชาการตามปฏิทินวิชาการในเดือนกุมภาพันธ์ ขอเน้นย ้ากระบวนการ
ต่างๆ อีกครั ง ซึ่งในตอนนี ได้ด้าเนินการสอบปลายภาคเรียบร้อยแล้ว โดยในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 
2565 เป็นช่วงระยะเวลาที่คุณครูประจ้าวิชาปรับเพ่ิมคะแนน การท้าคะแนน Bookmark และติดตามนักเรียนที่ยัง
ไม่ได้สอบปลายภาค  ในส่วนของคุณครูที่สอนในระดับชั น ม.6 ให้ด้าเนินการให้เสร็จสิ นภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2565 ซึ่งในขณะนี ได้ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
  - วันที่ 6 มีนาคม 2565 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 โครงการ SMA/MEP 
 - วันที่ 8 มีนาคม 2565 ครูประจ้าวิชาส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 (Bookmark)  ปพ.5 และ 
สรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่สอน 
  - วันที่ 9 มีนาคม 2565 งานวิชาการหลอมรวมคะแนน ประมวลผล ดังนั นจึงขอความร่วมมือในการส่ง
คะแนน ให้ตรงต่อเวลา  
  - วันที่ 10 มีนาคม 2565 ตรวจทาน/ปริ น/เสนอเซ็นต์ผลการเรียน หลังจากนั นคุณครูที่ปรึกษารับผลการ
เรียนเพ่ือตรวจทาน ขอให้คุณครูที่ปรึกษาตรวจทานอย่างละเอียด 
  - วันที่ 11 มีนาคม 2565 คุณครูที่ปรึกษาประกาศผลการเรียนของนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ 
 - วันที่ 12 มีนาคม 2565 รายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่ม.1 โครงการ SMA/MEP ตามค้าสั่ง  
  - วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่พึงประสงค์ แก้ตัวตามตาราง 
                             /ประธาน... 
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ประธาน  ขอเน้นย ้าในช่วงของการ work from home ทางโรงเรียนมีการป้องกันคุณครูในการที่ต้องมาพบ
นักเรียนโดยตรง แต่ขอความร่วมมือให้คุณครูได้มีการติดตามนักเรียนเพ่ือให้มีการด้าเนินการเพ่ิมคะแนน เพ่ือให้มี
ผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ และขอให้คุณครูได้พยายามให้นักเรียนมีลการเรียนเป็น 0 ให้น้อยที่สุด  
ที่ประชุม  รับทราบ 

  3.3 การประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู 
นายสาโรจ แก้วมณี ในปีนี มีการประเมินการเลื่อนขั นเงินเดือนควบคู่กับการท้า วPA  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประเมินขอให้คุณครูได้จัดท้า ID Plan ในรอบปัจจุบันนี  ซึ่งงานบุคลจะด้าเนินการส่งตัวอย่างไปให้ผ่านไลน์บุคลากร
โดยก้าหนดส่งในวันที่ 18 มีนาคม 2565  

 3.4  การด าเนินการสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
นายสาโรจ แก้วมณี ในส่วนของงานกิจการนักเรียน ได้แจ้งให้คุณครูเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงปลายเดือน
ธันวาคม 2564 โดยมีการรายงานมาบ้างแล้วในบางส่วน จึงขอให้คุณครูได้ด้าเนินการารุปรายงานการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน โดยก้าหนดส่งในวันที่ 18 มีนาคม 2565 
ประธาน  ในเรื่องดังกล่าวเป็นการด้าเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินโดยยึดตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เป็นหลัก และการวัดจากการท้างานของแต่ละงานตามที่มอบหมายให้ท้า ตรงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งงานทุก
อย่างเป็นงานที่คุณครูได้ท้าอยู่แล้ว และขอเพ่ิมเติมในส่วนของงานบุคคลคือในกรณีท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ด้วย
เหตุอันใดก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่การลาป่วยหรือการลากิจตามปกติ โดยการลากิจต้องลาล่วงหน้า แต่หากมีเหตุด่วนที่ไม่
สามารถลาล่วงหน้าได้ให้โทรมาลากับผอ.โดยตรง ส่วนในกรณีอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากระเบียบ ให้ท้าบันทึกข้อความ
แจ้งว่าเรื่องอะไร เกิดเหตุอะไร ขออนุญาตอะไร แล้วจะขึ นอยู่กับดุลพินิจว่าอนุญาตหรือจะให้ปฏิบัติอย่างไร  และ
ขอเน้นย ้าในเรื่องของการแต่งกายในการมาโรงเรียนให้เรียบร้อยเพ่ือให้เกียรติสถานที่ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

  3.5 การติดตามข้อมูลการติดเชื้อของนักเรียนและคุณครู 
นายพิชัย บุญชูประภา  ในส่วนของงานอนามัยขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ช่วยประสานผู้ปกครองนักเรียนใน
ส่วนที่นักเรียนมีการติดเชื อ และขอขอบคุณงานอนามัยที่ช่วยติดตาม ติดต่อประสานงานต่าง ๆ รวมถึงการตรวจ 
ATK นักเรียน และขอขอบคุณงานอาคารสถานที่ที่ได้ท้าความสะอาดสถานที่ รวมถึงการดูแลทุกส่วนของอาคาร
สถานที่ โดยหลังจากนี หากมีการติดเชื อของนักเรียนและคุณครูขอให้มีการรายงานไปยังงานอนามัยได้ทราบเพ่ือ
รายงานต่อยังต้นสังกัดต่อไป 

 3.6 ห้องเรียน EIS 
นายพิชัย บุญชูประภา  จากการที่ได้รับมอบหมายให้ไปประชุมแทนท่านผู้อ้านวยการเกี่ยวกับเรื่องของห้องเรียน 
EIS ซึ่งได้ไปรับนโยบายมาซึ่งในช่วงนี เป็นช่วงที่อยู่ในสานการณ์โควิด – 19 ทาง EIS จึงแบ่งการบริหารจัดการของ
ห้องเรียนออกเป็น 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ EIS เป็นการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษสอนโดยครูประจ้าวิชา 
ประธาน  ในเรื่องนี คงต้องมีการน้ามาด้าเนินการต่อแต่อาจจะยังไม่ได้ท้าในทันที ต้องมีการส้ารวจความ
พร้อมในเรื่องของ EIS ก่อน และทราบมาว่าครูชาวต่างชาติจะลาออก ในเบื องต้นหากมีท่านใดรู้จักครูผู้สอน
ชาวต่างชาติ สามารถแนะน้าให้เข้ามาสมัครได้ โดยจะมีการท้าประกาศเพ่ือรับสมัครต่อไป  
ที่ประชุม  รับทราบ 

             /3.7 การติดตามการจ่ายเงินค่าบ้ารุงการศึกษา... 



~ 6 ~ 
 

  3.7 การติดตามการจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
นางสาวสุวิมล  ยีหมัดอาหล ี ขอขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาที่ช่วยติดตามการจ่ายเงินค่าบ้ารุงการศึกษาของ
นักเรียนโดยในตอนนี ได้เร่งติดตามของนักเรียนชั น ม.3 และ ม.6 หากมีนักเรียนคนใดยังค้างเงินอยู่ ขอให้คุณครูที่
ปรึกษาช่วยตรวจสอบและติดตามจากนักเรียน  
นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์  ภูมิพันธ์   ในส่วนของเงินค่าบ้ารุงการศึกษาของนักเรียนชั น ม.3 และ ม.6 ในวันนี จะ
ด้าเนินการแจ้งข้อมูลผ่านคุณครูที่ปรึกษาในช่องทางไลน์ส่วนตัว หากพบเจอกรณีค้างเงินอยู่หรือมีข้อมูลที่ผิดพลาด
สามารถแจ้งกลับมาได้โดยผ่านไลน์ส่วนตัว  และขอขอบคุณคุณครูที่ช่วยตรวจสอบใบเสร็จของนักเรียนที่มีการโอน
เงินผ่านระบบโดยได้มีการแจกไปให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว 
ประธาน  ในการจ่ายเงินในภาคเรียนนี ทางโรงเรียนมีการวางระบบให้นักเรียนสามารถจ่ายเงินค่าบ้ารุง
การศึกษาได้ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งท้าให้การด้าเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ น และขอฝากในส่วนของนักเรียนชั น
ม.3 และ ม.6 ขอให้คุณครูที่ปรึกษาได้ช่วยติดตามเพ่ือไม่ให้เกิดความกระชันชิดมากเกินไป ในส่วนของนักเรียนใน
ระดับชั นอื่น ๆ ขอให้มีการท้ารายงานไว้ว่ามีเหลืออีกก่ีเปอร์เซ็นต์ เพ่ือที่จะสามารถวางแผนได้อย่างเหมาะสม 
ที่ประชุม  รับทราบ 

  3.8 การติดตามการด าเนินกิจกรรมไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาส 2  
นางสาวเพ็ญแข ไหมแก้ว  การติดตามการด้าเนินกิจกรรมตามไตรมาสของปีงบประมาณ 2565 ช่วง    
ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ขอเลื่อนการน้าเสนอกิจกรรมไปวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดยเป็นการสรุปการ
ด้าเนินงานที่ผ่านการอนุมัติ โดยด้าเนินการคุณครูที่เกี่ยวข้องน้าเสนอในรูปแบบของ CIPP Model โดยจะมีการนัด
ประชุมในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และขอความร่วมมือคุณครูได้มีการประเมินในด้านที่ 1 และ 
2 ก่อนจัดท้า 
ประธาน  หลักของการด้าเนินงานแผนจะต้องมีการน้าเสนอของงานในทุก ๆ ไตรมาส ต่อคณะกรรมการ 
และน้ามาสรุปผลเป็นรูปเล่มรายงาน และหลังจากนี ขอให้คุณครูได้มีการประเมินในด้านที่ 1 และ 2 ให้เรียบร้อย 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.9 การด าเนินงานประกันคุณภาพ 
นางสมเนตร  ชูบ ารุง ในขณะนี ได้เตรียมเครื่องมือเพ่ือจัดเก็บเอกสารข้อมูลตามมาตรฐานต่าง ๆ แล้วจะมีการ
แจกเครื่องมือให้แก่คุณครูได้จัดท้าเพ่ือน้ามาหลอมรวมข้อมูล สาเหตุที่ยังไม่แจกเครื่องมือในตอนนี  เนื่องจากจะขอ
ปรึกษาผู้บริหารก่อนในเรื่องของการก้าหนดค่าเป้าหมายต่าง ๆ  
ประธาน  เมื่อสิ นภาคเรียน เราก็ต้องมาสรุปจุดเด่น จุดด้อย ของการด้าเนินงานในปีการศึกษานั่น ๆ ก็ขอให้
คุณครูเตรียมติดตามงานประกันคุณภาพ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.10 การลงตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนเพิ่มเติม จากเจ้าหน้าที่ กอมร. 
นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม  ได้มีรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ กอมร. ในเรื่องของการช่วยเหลือนักเรียนที่ได้จัดส่ง
เอกสารการขอความช่วยเหลือไป โดยได้มีการลงตรวจเยี่ยมนักเรียนเพ่ิมเติมในบางส่วน และในส่วนของภาคเรียน
หน้านักเรียนม.1 และม.4 จะมีการท้า MOU เพ่ือน้ามาใช้ในชั นม.3 และม.6 โดยจะเป็นเรื่องของระเบียบวินัยต่างๆ 
ซึ่งก้าลังด้าเนินการอยู่ในขณะนี  
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 3.11 การสรุปโครงการ 19 เก้าเพื่อน้อง 
นายสาโรจ แก้วมณี  การด้าเนินโครงการ 19 เก้าเพ่ือน้อง โดยงานสภานักเรียนคิดโครงการนี ขึ นมาเพ่ือระดม
ทุนช่วยเหลือน้อง ๆ ในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ จากผลการด้าเนินงาน ได้รับเงินบริจาคประมาณ 
135,000 บาท จัดซื อโทรศัพท์จ้านวน 33 เครื่อง และได้มีการแต่งตั งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของ
นักเรียน  มีการส่งมอบโทรศัพท์ให้แก่นักเรียนแล้วจ้านวน 26 เครื่อง คงเหลืออีก 7 เครื่อง จึงขอให้ครูที่ปรึกษาได
ตรวจสอบนักเรียนภายในห้องว่ามีนักเรียนคนใดที่มีความจ้าเป็นอีกบ้าง และให้เสนอชื่อมาเพ่ือให้คณะกรรมการ
พิจาณาต่อไป 
ประธาน  ในส่วนของงานกิจการนักเรียน ก็เป็นไปตามที่ได้แจ้งให้คุณครูได้ทราบ 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 

 3.12 การจัดตารางเรียน ตารางสอน ของปีการศึกษา 2565 
นางกรธิดา สงนุ้ย การจัดตารางเรียนตารางสอน ได้มีการด้าเนินการส้ารวจคาบสอนของปีการศึกษา 2565 
โดยหัวหน้ากลุ่มสาระได้มีการน้ามาส่งเรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของรายวิชาเพ่ิมเติมและวิชา IS ยังไม่ได้ให้กลุ่มสาระ
แจ้งมา และตามตารางงานวิชาการที่คุณครูได้รับไปแล้ว ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ขอให้คุณครูส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้พร้อมบันทึกหลังการสอน วิจัยในชั นเรียน และรายงานการใช้หลักสูตร 
ประธาน  ขอความร่วมมือในการส่งเอกสารตามเวลาที่ก้าหนด 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.13 การส่งแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นางสาวกุลดา จันทร์สว่าง  ในปีการศึกษานี ขอให้คุณครูส่งผลแบบรายงานคุณภาพผู้เรียนหลังจากการแก้ตัว
ในครั งท่ี 2 แล้วเสร็จ 
ประธาน  แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ ให้ส่งในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ก่อน และให้ส่งหลังจากสอบแก้ตัวครั งที่ 
2 อีกครั ง 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.14 การประเมินผลการปฏิบัติงานในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์  การประเมินผลการปฏิบัติงานในการเลื่อนขั นเงินเดือน แบบประเมินในรอบนี ให้
ใช้รูปแบบตามสายงาน ตามวิทยฐานะ ของคุณครูในปัจจุบัน 

 3.15 กิจกรรมของงานเฉลิมพระเกียรติ  
นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์  ในวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2565 กิจกรรมค่ายองค์รวม จะมีการจัดขึ นที่โรงเรียน 
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม แต่เนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื อโควิด – 19 ยังไม่ดีขึ นจึงขอเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน โดยเลื่อนไปเป็นภาคเรียนหน้า 
   การจัดนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนในเครือพระราชูปถัมภ์ฯ วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2565  โดย
เป็นการจัดกิจกรรมแบบส้าเร็จรูป ให้ทางโรงเรียนจัดส่งข้อมูลไป และจะมีทีมงานจัดให้ โดยมีกิจกรรมการแสดงผล
งานดีเด่นของครู และผู้บริหาร ในปีนี เลือกตัวแทนนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกคือประธานนักเรียน เป็นตัวแทน และมี
การมอบเข็มที่ระลึกให้แก่ผู้บริหาร ที่มีอายุราชการ 1 ปี ครูที่มีอายุราชการ 10 ปี และ ครูผู้เกษียณอายุราชการ ใน
ส่วนของการขายสินค้าของดี 4 ภาค มีการงดกิจกรรม 
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    พิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตรของนักเรียน จัดขึ นในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ศาลาสหทัย
สมาคมในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร โดยมีการซ้อมใหญ่ วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุราช
ประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี นักเรียนชั น ม.6 ที่สมัครใจในการเข้าร่วมพิธีจ้านวน 81 คน มีการซ้อมใหญ่ที่โรงเรียนใน
วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 ที่หอสมุดของโรงเรียน  
   การประชุมสัมมนาวิชาการของโรงเรียนในเครือพระราชูปถัมภ์ โดยจะมีการจัดขึ นในวันที่ 6 – 8 
เมษายน 2565 ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยทางโรงเรียนได้เตรียมการไว้แล้ว แต่
อาจจะมีการเลื่อนหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ น 
   นักเรียนชั นม.3 ที่รับประกาศนียบัตร ทุก ๆ ปีจะจัดขึ นที่หอประชุมของโรงเรียนหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ แต่ในปีนี ก้าหนดให้ครูที่ปรึกษาไดแ้จกปพ.1 ให้แก่นักเรียน โดยมีตัวแทนห้องเรียนเป็นผู้หญิงและผู้ชาย
ห้องละ 1 คน เข้ารับประกาศนียบัตรที่ห้องเฉลิมพระเกียรติ 
ประธาน  การเตรียมการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจจะไม่เป็นไปตามวัน เวลา ดังที่แจ้งมาก็เป็นได้ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
นางสมเนตร  ชูบ ารุง สรุปการนิเทศภายใน จากที่ได้มีการด้าเนินการมาระยะเวลา 3 เดือน ขอขอบคุณฝ่าย
บริหาร คุณครูขนิษฐา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โดยได้รับการนิเทศครบ 100% จ้านวน 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีดังนี  1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ด้าเนินการไม่ครบคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย ขาด 
1 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศีกษา และพลศึกษา ขาด 4 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขาด 1 คน กิจกรรมงาน
แนะแนว ขาด 2 คน โดยสรุปจากการเข้านิเทศคุณครูทุกคนมีความตั งใจในการจัดการเรียนการสอน มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส่วนคุณครทูี่ไม่ได้เข้ารับการนิเทศเนื่องจากติดงานราชการในช่วงของการนิเทศ 
ประธาน   ขอชื่นชม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้ด้าเนินการครบ 100% ผลจากการนิเทศการสอนภายใน
ได้รับความชื่นชมจากทางเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  
ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธาน  ขอขอบคุณงานกิจกรรมลูกเสือเนื่องจากไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือโดย 
ต่อไปทางโรงเรียนต้องเป็นแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอ่ืน ๆ ซ่ึงบุคลากรของโรงเรียนก็มีคุณภาพในเรื่องของการ
ด้าเนินกิจกรรมลูกเสือ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

นางอุชญา  สังแสตมป์  ในส่วนของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 จะมีการน้าเสนอ
กิจกรรมที่ผ่านมาในปี 2564 โดยในขณะนี ได้ด้าเนินการจัดท้าคลิป VDO เพ่ือใช้น้าเสนอ ในวันที่ 3 มีนาคม 2565  
 
 
                  /ประธาน... 
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ประธาน  โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม 4 ดาว ทั งเขตมีเพียงโรงเรียนเราโรงเรียนเดียว ซ่ึงขณะนี โรงเรียนบาง
กล่้าวิทยา รัชมังคลาภิเษก ก้าลังส่งเรื่องของโรงเรียนคุณธรรม 4 ดาว โดยขอให้โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 
เป็นพี่เลี ยง 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธาน  ขอขอบคุณคุณครู โดยขอเน้นย ้าการ work from home หัวใจส้าคัญที่สุดของการจัดการเรียน
การสอนอยู่ที่เด็ก คุณค่าของโรงเรียนอยู่ที่ผลสัมฤทธิ์ ดังนั นถ้าผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของโรงเรียนออกมาน้อยก็แสดง
ว่าคุณค่าในการจัดการเรียนการสอนถือว่าน้อย จึงขอให้ทุกคนร่วมมือกัน โดยเป็นการท้าเพ่ือตนเอง และท้าเพ่ือลูก
นักเรียน 

 

 

 

 ปิดประชุม เวลา ๑2.16 น. 

 

 

 

(นางสาวพิรุณพร  ศิริรัตน์)          (นายพิชัย บุญชูประภา) 
    คร ู          รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ผู้จดบันทึกการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


